



ราชบัณฑิต สก. (2)
 รับเลขที่ 794
 วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๓
 เวลา 14:24

บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 สบ. - ประสานงานอธิบดี (สอธ.)
 เลขที่ ๒๐๗
 วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๘๑๑๒ โทรสาร. ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๗๘

ที่ ๐๙๐๑.๕ / ๕๗๖ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักการทรงงาน ร.๙ หลักสูตร : “หลักการและแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

เรียน อธิบดี

ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อนุมัติให้สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนา กระบวนทัศน์และคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักการทรงงาน ร.๙ หลักสูตร : “หลักการและแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๑ นั้น

บัดนี้ การอบรมตามโครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักบริหารกลาง จึงขอรายงานผลการอบรมดังกล่าว โดยสรุป ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการอบรม : รวมทั้งสิ้น ๓๘ คน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน ๒๙ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ คน พนักงานราชการ จำนวน ๓ คน และ ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ จำนวน ๔ คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๒

๒. วิทยากร : นางสาวจริยาภรณ์ พิมเสน และนางปนัดดา วงษ์ชุ่ม
เจ้าหน้าที่งานนำชมโครงการฯ

สรุปเนื้อหาสาระจากการอบรมและศึกษาดูงาน :

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงริเริ่มดำเนินการทดลองการแปรรูปผลิตผลการเกษตรขึ้นในพระราชวังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ทรงเล็งเห็นถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยทางการเกษตรที่ประเทศไทยของเรามีอยู่แล้ว นำมาใช้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และเสริมสร้างอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรส่วนใหญ่ จึงก่อให้เกิดโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาขึ้นมา โดยเน้นหลักให้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยขั้นตอนการผลิตที่ง่ายไม่ซับซ้อน อาศัยหลักวิชาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษาค้นคว้าและทดลอง โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่บางส่วนของพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ในการดำเนินการ และยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการริเริ่มดำเนินงานบางส่วน โดยในปี พ.ศ.๒๕๓๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ แก้วขวัญ วัชรโรทัย เป็นผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ความเห็น/คำสั่ง

ทราบ

๒๖/๑/๖๓

(นางกัญญา จิตนุกูล เสรีสิงห์พร)
รองอธิบดี ทดสอบประเมินผลฯ ฝ่าย
บริหาร รัชกาลที่ ๙ ณ สวน
จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ โทร. ๐๒-๒๕๔๗ ๕๖๗๘
โทรสาร: ๐๒-๒๕๔๗ ๕๖๗๘

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
 รับเลขที่ ๑๒๑
 วันที่ ๒๗ / ๑.๑. / ๖๓
 เวลา ๑๓.๒๕

จด.ก. สก.ท.ว. / ส.ท.ท.
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 สบ. - ประสานงานอธิบดี (สอธ.)
 รับคืนเลขที่ ๒๐๗
 วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๓
 สก

/วัตถุประสงค์...

๑/๓๓๓
 ๒/๓๓ ๖3

วัตถุประสงค์

เป็นโครงการศึกษาทดลอง โครงการตัวอย่าง ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาทำการศึกษาเพื่อสามารถนำกลับไปดำเนินการเองได้ เป็นโครงการที่ไม่หวังผลตอบแทน (เชิงธุรกิจ) การดำเนินงานของโครงการ ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. โครงการไม่ใช่ธุรกิจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานจากเอกชน ที่สนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตร ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ได้แก่

๑.๑ โครงการนาข้าวทดลอง สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีพ.ศ. ๒๕๐๓ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ ทรงให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในขณะนั้น) ทดลองนำข้าวพันธุ์ต่างๆ ทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวจากทั่วประเทศมาทดลองปลูกในแปลงนาข้าวทดลองในลักษณะต่างๆ ทั้งแบบนาดำ และนาหว่าน ที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขัง และข้าวไร่ หรือข้าวหยอดหลุม ซึ่งเป็นลักษณะการทำนาบนที่ดอน และที่สูง นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆ เช่น พืชตระกูลถั่ว ทานตะวัน ในแปลงนาทดลอง เพื่อบำรุงดิน และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปีแรกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงขับรถไถนาเตรียมแปลงปลูกข้าว ทรงหว่านข้าว และทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง

๑.๒ โครงการป่าไม้สาธิต ด้วยทรงเป็นห่วงสภาพป่าอย่างนาบริเวณอำเภอยางาย จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเพาะเมล็ดต้นยางนาด้วยพระองค์เอง ที่วังไกลกังวล อำเภอยางาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทรงปลูกกล้าไม้ยางนาในพื้นที่พระตำหนักสวนจิตรลดา ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำพันธุ์ไม้ต่างๆ จากทั่วประเทศมาปลูกเพิ่มเติม ในลักษณะป่าไม้สาธิต โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า "ต่อไปนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับเกษตร ต้องรู้จักพันธุ์ไม้จะได้มาทำศนศึกษาโครงการเกษตรต่างๆ ได้ในสวนจิตรลดา" และยังมีโครงการอื่นๆ เช่น โรงกระดาษสา และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น

๑.๓ การเพาะเลี้ยงปลานิล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทำการศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา เพื่อเป็นอาหารประเภทโปรตีน ที่มีคุณภาพดี และราคาถูก สำหรับประชาชนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารที่มีฐานะยากจน ด้วยทรงห่วงสุขภาพอนามัยของประชาชนเหล่านั้น และในปีพ.ศ. ๒๕๐๘ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น (ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร) ได้นำนมเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลา Tilapia Nilotica ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชื่อพันธุ์ปลาดังกล่าวไว้ว่า "ปลานิล" ซึ่งมาจากทับศัพท์ชื่อวิทยาศาสตร์ คำว่า Nilotica และพระราชทานพันธุ์ปลานิลเพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์และบริโภคต่อไป

๑.๔ พลังงานทดแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันยาวไกล ทรงตระหนักถึงปัญหาพลังงานของประเทศ ในระยะแรกมีการนำถ่านหินมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานลม ซึ่งเป็นพลังงานชนิดที่ไร้แล้วไม่หมดไป มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ศึกษาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อยเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ด้วยทรงหวังว่าในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์น้ำมันขาดแคลน หรืออ้อยราคาตกต่ำ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการเริ่มดำเนินการศึกษาทดลอง โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา สามารถนำแอลกอฮอล์ซึ่งผลิตจากผลผลิต

หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผสมกับน้ำมัน แอลกอฮอล์ซึ่งผลิตจากผลผลิตหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผสมกับน้ำมันเบนซินในการผลิตแก๊สโซฮอล์ ต่อมามีการค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ที่ใช้แล้วจากครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร

นอกจากนี้ ยังมีการน้อมเกล้าฯ ถวายโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่างๆ ได้แก่ ระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแก๊ส บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และกังหันลม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า

๒. โครงการกึ่งธุรกิจ ที่มีกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ไม่หวังผลกำไรสูงสุด โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศ และยังมีการบริหารจัดการเงินอย่างครบวงจร ทั้งนี้รายได้จะนำมาใช้บริหารจัดการภายในโครงการต่อไป กลุ่มงานของโครงการกึ่งธุรกิจ ได้แก่

กลุ่มงานเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ซึ่งศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย รวมถึงการแปรรูปน้ำนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น นมพาสเจอร์ไรส์ นมยูเอชที นมผง นมผงอัดเม็ดซึ่งสามารถผลิตได้ถึงวันละ ๖๐,๐๐๐ ของ/ต่อวัน เนย ไอศกรีม โยเกิร์ต และยังเป็นส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคนมสด และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมสด ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย

กลุ่มงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ เช่น โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา โรงบดกลบ โรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ โรงน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง โรงผลไม้อบแห้ง โรงขนมอบ โรงเพาะเห็ด งานเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง โรงปุ๋ยอินทรีย์ โรงหล่อเทียนหลวง โรงน้ำผึ้ง โรงน้ำดื่ม และงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และดำเนินการต่อมาด้วยรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจากการทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุน และการน้อมเกล้าฯ ถวายอาคาร เครื่องมือ และคำแนะนำต่าง ๆ จึงเป็นหน่วยงานราชการเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินเอง โดยไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุน แต่ละโรงงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเอง มีบัญชีเบิกจ่ายแยกกันไปในแต่ละโรงงาน

จากพระราชประสงค์ให้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการศึกษาทดลอง และเป็นโครงการตัวอย่าง จึงมีพระบรมราชานุญาตให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาชมกิจการ รวมทั้งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้ไปเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ มีคณะพระราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ คณะบุคคลสำคัญ ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นจำนวนมาก

จากการศึกษาโครงการดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่าสวนจิตรลดา เป็นยิ่งกว่าที่ประทับของพระมหากษัตริย์ อาจเป็นวังพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกนี้ที่เป็นสถานที่ทดลองโครงการเพื่อผลประโยชน์ของราษฎร ซึ่งล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อราษฎรที่ทรงห่วงใยและทรงทุ่มเทพยายามคิดแก้ไขปัญหาให้ราษฎรตลอดมา กษัตริย์ผู้ทรงทำงานอย่างหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน ด้วยพระองค์เอง เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและในองค์กร

สรุปผลการประเมินโครงการ : มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ๓๘ คน เอกสารแนบ ๓ สรุปได้ ดังนี้

● การประเมินผลโครงการ :

๑. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมจากร้อยละ ๕๐.๕๓ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๘.๙๕ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดโครงการฯ โดยผู้เข้ารับการอบรมคิดว่าเนื้อหาการอบรมเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของท่านคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๙
๓. วันและเวลาที่จัดอบรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑
๔. สถานที่ที่จัดอบรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๒
๕. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๒
๖. ท่านได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗
๗. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และในชีวิตประจำวัน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๔
๘. ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพ พระราชดำริ พระราโชวาท พระราชกรณียกิจ ในการบำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๙
๙. ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีเกียรติ ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๔
๑๐. คิดว่าได้รับประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๙

● การประเมินวิทยากร : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่าวิทยากรมีความรอบรู้ในเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๔ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗ การเปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๒ และการมีเทคนิค/วิธีการอบรมที่ใช้ในการถ่ายทอดเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๙

● ข้อเสนอแนะอื่นๆ : ผู้เข้ารับการอบรมประสงค์ให้จัดโครงการฯ ลักษณะนี้อีกในโอกาสต่อไป โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการทำงานและเรียนรู้เรื่องพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของกรมให้นำมาปรับใช้ในองค์กรและชีวิตประจำวัน และประสงค์ให้จัดอบรมศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ความ

บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ส. - ประธานาธิบดี (สอธ.)
เลขที่... ศ.พ.๑๕
วันที่... พ.ย. ๒๕๖๒... ส.๑๓

กลุ่มงานคลัง
สำนักบริหารกลาง
รับเลขที่... 1561
วันที่... 7/11/62
เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม โทร.๘๑๑๒ โทรสาร.๐ ๒๕๔๗ ๕๖๗๘
ที่ ๐๙๐๑.๕ / ๗๗๕๕ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากระบวนการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักการทรงงาน ร.๙
หลักสูตร : “หลักการและแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

เรียน อธิบดี

ความเห็น/คำสั่ง

ตามหนังสือคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่ ๐๙๐๑.๕/๒๙๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรื่องเดิมดั่งแนบ นั้น

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยบุคลากรภาครัฐต้องเป็นคนดี และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสำนึกที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่สืบสานต่อรอยต่อของโครงการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรง
มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดการครองราชย์ ๗๐ ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรกรม
มีจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็น
ข้าราชการและเสริมสร้างวินัยข้าราชการ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นข้าราชการที่ดี และ
สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้
บรรลุผลสำเร็จ จึงขออนุมัติดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการทัศน์และคุณลักษณะการเป็น
ข้าราชการที่ดีตามหลักการทรงงาน ร.๙ หลักสูตร : “หลักการและแนวคิดจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ” ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

๒. วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระอัจฉริยภาพ
พระราชดำริ พระราโชวาท พระราชกรณียกิจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบำบัดทุกข์
และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการต่อยอดองค์
ความรู้ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริ
เกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่าง
ยั่งยืนให้สามารถพึ่งตนเองได้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาวิจัย การแปรรูป

/ผลผลิต...

ประกอบ :

ที่ 0901.5/7954

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 2562 พลังก่อน

ลว 6/11/2562

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินงบประมาณเบิกจาก

ผลผลิต การพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรมหลัก 130091000N1974 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร

กิจกรรมย่อย พัฒนาศูนย์ข้อมูล

รหัสศูนย์ต้นทุน 1300900008 สำนักบริหารกลาง (กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลและคุ้มครองจริยธรรม)

รหัสงบประมาณ 1300930004000000 แหล่งเงิน 6311220 ใช้สอย จำนวน 27,000.00 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)

รหัส 2563-010201-003(3)

- กระทรวงการคลัง มีได้กำหนดอัตราค่าเบิกจ่ายไว้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการฯ แต่มีมติกรม.แจ้งให้ ส่วนราชการถือปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท/มื้อ/คน สำหรับสถานที่เอกชน

mmw/lem

(นางสาวณลิณี โนนางิจ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กลุ่มงานพัฒนาศูนย์ข้อมูล
รับเลขที่ ๑๕๓๖
วันที่ ๑๑ / พ.ย. / ๖๕
เวลา ๑.๕๐

วงเงินที่อนุมัติ ๑๕๓๖ / ๑๕๓๖
ขอ. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ส.บ. - ประสานงานอธิบดี (สอธ.)
รับคืนเลขที่ ๑๕๓๖
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒

ขอรับใช้ สค. (2)
รับเลขที่ ๑๑๖๑
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๐๕

*Ornong
11/11/22
11/11/22*

ผลผลิตการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้า การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกระบวนการผลิตที่ง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ดำเนินการภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษา ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล และผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ประชาชน และข้าราชการกรมที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. กำหนดการอบรม : ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รายละเอียดดังเอกสารแนบ ๑

๔. วิธีการ : จัดการบรรยายและศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

๕. วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา จำนวน ๑ ราย

๖. ผู้เข้ารับการอบรม : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน ๖๐ ราย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

๗. ประมาณการค่าใช้จ่าย :

ลำดับ	ประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๖,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐
๒.	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๓๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๒๑,๐๐๐ บาท	๒๑,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		๒๗,๐๐๐

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจรรยาบรรณ รหัส ๒๕๖๓-๐๑๐๒๐๑-๐๐๓ โครงการส่งเสริมการสร้างองค์กรปลอดทุจริต หลักสุตรหลักการและแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ๒๗,๐๐๐ บาท

๘. ผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่โครงการ : กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจรรยาบรรณ สำนักบริหารกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๘.๑ นางสาวลลิตา โหมาศวีน | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจรรยาบรรณ |
| ๘.๒ นายภรณ์ อัครภาณุวิทยา | นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ |
| ๘.๓ นางสาวนาลยา หงษ์สุวรรณ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
| ๘.๔ นางสาวชนิกา ตู่แก้ว | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
| ๘.๕ นางสาวพิชิตตา สิริปัญญามงคล | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควร โปรดพิจารณาอนุมัติรายละเอียดโครงการ และประมาณการค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑ - ๘

mm lemr

- อนุมัติ ตามข.๑-๘

ดำเนินกรทบทวนแล้ว

As/11/๒๖

(นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(นางสาวลลิตา โหมาศวีน)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

mm lemr
11/๑๖/๒๖

กำหนดการ

โครงการพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักการทรงงาน ร.๙

หลักสูตร : “หลักการและแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

-
- เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(หน้าห้องกลุ่มงานยานพาหนะ ชั้น ๒ อาคารริมน้ำ)
- เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. คณะออกเดินทางจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะเดินทางถึงโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
- เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
โดยวิทยากรจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
- เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. คณะเดินทางออกจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. คณะเดินทางกลับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
-

- หมายเหตุ :
๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ๒. การแต่งกาย สวมเสื้อผ้าชุดสุภาพ สีสดใส ห้ามสวมสูทสีดำ
 ๓. สุภาพสตรี ห้ามสวมกางเกง สวมรองเท้าคัทชู
 ๔. เตรียมหมวก หรือ ร่มกันแดดไปด้วย แต่ห้ามสีดำ
 ๕. ห้ามถ่ายภาพ
 ๖. ห้ามพูดคุยเสียงดัง



อธิบดี สถ.
รับเลขที่ 2983
วันที่ 25 ต.ค. 62
เวลา 16:28

บันทึกข้อความ

อ.เดินทอม+พงษ์พด/ก๊นพม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สพ. - ประธานอภินิติ (สอธ.)
เลขที่ ศธ ๕๓
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๒

ส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มงาน พบ.สบก.โทร.๘๑๑๒

ที่ ๐๙๐๑.๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความเห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน อธิบดี

ความเห็น/คำสั่ง

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๙/๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องประกาศตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประกอบด้วยคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน ๗ ราย เอกสารแนบ ๑ มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๕ เอกสารแนบ ๒ โดยมีนางเพียว สุขมาก เป็นประธาน คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ นั้น

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมฯ จึงกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๖๐๑ ชั้น ๖ กรมฯ อาคาร ๑ ตึกกรมฯ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์การจัดทำแผนปฏิบัติการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ดังเอกสารแนบ ๓)

ในการนี้ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกท่านแล้ว จึงขอเสนอกรมฯ พิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งบรรจุในแผนงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้ว เอกสารแนบ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานดังกล่าว เพื่อกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรมจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

mm/leim

(นางสาวนลินี โทมาศวิน)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม
สำนักบริหารกลาง
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เดินทอม ๒๕๖๒
พงษ์พด ๒๕๖๒
ก๊นพม ๒๕๖๒
ก๊นพม ๒๕๖๒
ก๊นพม ๒๕๖๒
๒๕๖๒
๒๕๖๒

ประมาณการค่าใช้จ่าย

โครงการ/กิจกรรม ที่ ๑ : โครงการการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำพองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม

กิจกรรม : เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ .../๒๕๖๓ หลักสูตร : “เป็นข้าราชการต้องไม่โกง”

ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ด้านโกง เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ให้คุณธรรมนำการพัฒนาและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม และเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มากยิ่งขึ้นต่อไป กำหนดจัดโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค.๖๒) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงพาณิชย์ โครงการ/กิจกรรม (การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับในรูปแบบต่างๆ)

เป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน ๖๐ ราย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

ลำดับ	ประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๓,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐
๒.	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๓๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๑๘,๐๐๐ บาท	๑๘,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		๒๑,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม ที่ ๒ : โครงการพัฒนากระบวนการทัศนและคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักการ
ทรงงาน ร.๙ หลักสูตร : “หลักการและแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ” ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในพระอัจฉริยภาพ พระราชดำริ พระราโชวาท พระราชกรณียกิจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ และส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และพนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำแนวคิดเกี่ยวกับ
ความพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและองค์กร มีจิตสำนึกในการดำรงตน เป็นข้าราชการที่ดี
ลดความเสี่ยงการทุจริตในรูปแบบต่างๆ กำหนดจัดโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค.
๖๒) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงพาณิชย์
โครงการ/กิจกรรม (การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับในรูปแบบต่างๆ)

เป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จำนวน ๖๐ ราย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

ลำดับ	ประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๖,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐
๒.	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๓๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๒๑,๐๐๐ บาท	๒๑,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		๒๗,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม ที่ ๓ : โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการพอเพียง
หลักสูตร“การเป็นข้าราชการที่ดีบนหลักการพอเพียง”
กรณีศึกษา ณ วิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ : เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและองค์กร และส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีจิตสำนึกในการดำรงตน เป็นข้าราชการที่ดี ลดความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชุมชนและถ่ายทอดสู่ชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกาะกลาง ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยกำหนดจัดโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค.๖๓) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงพาณิชย์ โครงการ/กิจกรรม (การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับในรูปแบบต่างๆ)

เป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จำนวน ๖๐ ราย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

ลำดับ	ประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๖,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐
๒.	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๓๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๒๑,๐๐๐ บาท	๒๑,๐๐๐
๓.	ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) จำนวน ๑ ราย x ๑,๒๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๑ วัน = ๗,๒๐๐ บาท	๗,๒๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)		๓๔,๒๐๐

โครงการ/กิจกรรม ที่ ๕ : โครงการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักสูตร : “การเป็นข้าราชการ ปลอดทุจริตตามหลักวิธีการปกครอง”
ณ กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ : เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวิธีการปกครอง กระบวนการวิธีการพิจารณาคดีปกครอง รวมทั้งแนวคำวินิจฉัยคดีที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ดี และปลูกและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกในการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี ลดความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดจัดโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค.๖๓) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงพาณิชย์ โครงการ/กิจกรรม (การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับในรูปแบบต่างๆ)

เป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน ๖๐ ราย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

ลำดับ	ประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน = ๖,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐
๒.	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๒๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐
๓.	ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) จำนวน ๑ ราย x ๑,๒๐๐ x ๖ ช.ม. x ๑ วัน = ๗,๒๐๐ บาท	๗,๒๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)		๒๘,๒๐๐

โครงการ/กิจกรรม ที่ ๕ : โครงการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักสูตร : “การเป็นข้าราชการปลอดทุจริตตามหลักวิชาลาอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง” ณ กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ : เป็นหลักสูตรที่ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวิธีการปกครอง กระบวนการ
วิธีการพิจารณาคดีปกครอง รวมทั้งแนวคำวินิจฉัยคดีที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการที่ดี และปลูกและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้
ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึก
ในการดำรงตน เป็นข้าราชการที่ดี ลดความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ โดยกำหนดจัด
โครงการฯ ภายในไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค.๖๓) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงพาณิชย์ โครงการ/กิจกรรม (การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรทุกระดับในรูปแบบต่างๆ)

เป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จำนวน ๖๐ ราย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

ลำดับ	ประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ x ๑ วัน = ๖,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐
๒.	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๒๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐
๓.	ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) จำนวน ๑ ราย x ๑,๒๐๐ x ๖ ชม. x ๑ วัน = ๗,๒๐๐ บาท	๗,๒๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)		๒๘,๒๐๐

โครงการ/กิจกรรม ที่ ๖ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ “การจัดทำคู่มือจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒” และจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic book หรือ
e – book)

วัตถุประสงค์ : เผยแพร่ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๖๐๐ คน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้บทบาทและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงยิ่งขึ้นนั้น และส่งเสริมให้ข้าราชการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี มีการ
ปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถูกต้อง ในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นบุคลากรที่ดีในองค์กรและประเทศชาติ
ยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และต้องละเว้น
จากการแสวงหาประโยชน์ที่มีขอบ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ กำหนดจัดทำ
คู่มือภายในไตรมาสที่ ๒ - ๓ (ม.ค. - มี.ย.๖๓) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมในกระทรวงพาณิชย์ โครงการ/กิจกรรม (การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรทุกระดับในรูปแบบต่างๆ)

เป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ทุกระดับ จำนวน ๖๐๐ ราย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

ลำดับ	ประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑.	ค่าจัดทำ “คู่มือจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒” จำนวน ๖๐๐ คน x เล่มละ ๑๐๐ บาท = ๖๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหมื่นบาทถ้วน)		๖๐,๐๐๐

โครงการ/กิจกรรม ที่ ๗ : โครงการการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม

กิจกรรม : เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ .../๒๕๖๓

หลักสูตร : “การชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
ณ กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ : เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้มีความตระหนักรู้ และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยม ที่ไม่ยอมรับการทุจริต และ นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่แสวงหาประโยชน์ที่มีชอบโดยอาศัย ตำแหน่งหน้าที่ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ ในข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด เนื่องจากข้าราชการ ทุกระดับต้องโปร่งใส ไร้ทุจริต สามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดจัดโครงการภายในไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. – มิ.ย.๖๓) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวง พาณิชย์ โครงการ/กิจกรรม (การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับใน รูปแบบต่างๆ)

เป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน ๖๐ ราย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

ลำดับ	ประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๓,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐
๒.	ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) จำนวน ๑ ราย x ๖๐๐ x ๒ ชม. x ๑ วัน = ๑,๒๐๐ บาท	๑,๒๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)		๔,๒๐๐

โครงการ/กิจกรรม ที่ ๘ : โครงการพัฒนากระบวนการทัศน์และคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักการ
ทรงงาน ร.๙ หลักสูตร : “การบริหารองค์กรตามหลักการความพอเพียง”
กรณีศึกษา ณ บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ : เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและองค์กร และส่งเสริมให้ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จิตสำนึกในการดำรงตน เป็นข้าราชการที่ดี ลดความเสี่ยงการทุจริต ในรูปแบบต่างๆ เป็นแหล่งเนื่องจากเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร และถ่ายทอดสู่พนักงานในบริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กำหนดจัดโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ ๓ - ๔ (เม.ย. - ก.ย.๖๓) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในกระทรวงพาณิชย์ โครงการ/กิจกรรม (การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับในรูปแบบต่างๆ)

เป้าหมาย : ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน ๖๐ ราย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

ลำดับ	ประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๖,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐
๒.	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๓๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๒๑,๐๐๐ บาท	๒๑,๐๐๐
๓.	ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) จำนวน ๑ ราย x ๑,๒๐๐ x ๖ ชม. x ๑ วัน = ๗,๒๐๐ บาท	๗,๒๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)		๓๔,๒๐๐

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และจัดทำโครงการในระยะเวลาตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ

โครงการ/กิจกรรม ที่ ๙ : กิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) โดยบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นเอกภาพ (กลยุทธ์ : สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นเอกภาพ) กำหนดจัดโครงการฯ ภายในไตรมาสที่ ๓ -๔ (เม.ย. - ก.ย.๖๓)

เป้าหมาย : บุคลากรฯ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกฝัง/ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จำนวน ๖๐ ราย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕)

ลำดับ	ประมาณการค่าใช้จ่าย	จำนวน (บาท)
๑.	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากร เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ ราย x ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑ วัน = ๓,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐
๒.	ค่าเอกสารประกอบการอบรม	๕,๐๐๐
๓.	ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) จำนวน ๑ คน x ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x ๓ ชั่วโมง = ๑,๘๐๐ บาท	๑,๘๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)		๙,๘๐๐

กำหนดการ

โครงการพัฒนากระบวนการทัศน์และคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักการทรงงาน ร.๙

หลักสูตร : “หลักการและแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

-
- เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(หน้าห้องกลุ่มงานยานพาหนะ ชั้น ๒ อาคารริมน้ำ)
- เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. คณะออกเดินทางจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะเดินทางถึงโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
- เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
เช่น อุทยานธรรมชาติวิทยา โรงพยาบาลศิริราช โรงหล่อเทียนหลวง โรงเก็บสารถ้าย โรงเก็บเห็ด
โรงงานผลไม้บรรจุกระป๋อง โดยวิทยากรจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
- เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. คณะเดินทางออกจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
- เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. คณะเดินทางกลับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
-

หมายเหตุ : ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒. การแต่งกาย :

๒.๑ สุภาพสตรีให้สวมเสื้อผ้าชุดสุภาพ เสื้อสีฟ้าคอปก สวมกระโปรงสีด้ายาวคลุมเข่า
สวมรองเท้าคัทชู ห้ามสวมกางเกง/ห้ามใส่เสื้อสีขาว/ห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกระโปรง/ห้ามพับแขนเสื้อ/ห้าม
สวมเสื้อยืดคอกลม/ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์/ห้ามสวมสูทสีดำ/ห้ามสวมแว่นกันแดด/ห้ามสวมรองเท้าแตะทุกชนิด

๒.๒ สุภาพบุรุษให้สวมเสื้อผ้าชุดสุภาพ เสื้อสีฟ้าคอปก สวมกางเกงสแล็คสีดำ
สวมรองเท้าผ้าใบ/รองเท้าน้ำสีดำ ห้ามใส่เสื้อสีขาว/ห้ามปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง/ห้ามพับแขนเสื้อ/
ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม/ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์/ห้ามสวมสูทสีดำ/ห้ามสวมแว่นกันแดด/ห้ามสวมรองเท้าแตะทุกชนิด

๓. เตรียมหมวก หรือ ร่มกันแดดไปด้วย แต่ห้ามสีดำ

๔. ห้ามถ่ายภาพ/ห้ามบันทึกวิดีโอทุกชนิด

๕. ห้ามพูดคุยเสียงดัง

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบบันทึกและคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักการทรงงาน ร.๙

หลักสูตร : “หลักการและแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
ผู้บริหาร				
๑	นางอารดา เพื่องทอง	นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ		๐๒๕๔๗๘๔๔๘
สำนักบริหารกลาง				
	กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่			
๒	นางสาวยุวธิดา ไชยคุณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ		๐๒๕๐๗๘๑๐๑
๓	นายชำนาญ คุชประภา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		๐๒๕๐๗๘๑๐๓
	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม			
๔	นางสาวนลินี โหมาศวิน	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ		๐๘๙๒๐๓๖๔๖๓
๕	นางสาวสุพานี ชัยสิทธิ์เมฆินทร์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ		๐๙๙๖๕๓๕๖๕๒
๖	นายภูธร อัครภาณุวิทยา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		๐๘๙๑๒๓๗๐๗๖
๗	นายพิมาน บรรทม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		๐๘๔๖๖๓๕๕๖๔
๘	นางสาวนภยา หงษ์สุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		๐๙๙๑๔๗๑๖๔๗
๙	นางสาวชนิกา ตู่แก้ว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		๐๙๔๕๕๖๕๕๕๕๙
๑๐	นางสาวปัทมา สิริปัญญามงคล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		๐๙๕๕๓๕๑๑๑๒
	กลุ่มงานพัสดุ			
๑๑	นางสาวบุษปภัทร เตือนพงษ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		๐๒๕๐๗๗๗๔๐
	กลุ่มงานแผนและอำนวยการ			
๑๒	นางสาวนิลุบล ยินดีเยี่ยม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		๐๒๕๐๗๗๗๒๑
	กลุ่มงานนิติการ			
๑๓	นางสาวนงรักษ์ ธงแดง	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ		๐๒๕๔๗๘๓๐๔
๑๔	นางสาวปุณยวีร์ ศิลประเสริฐ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		๐๒๕๔๗๘๒๕๖
	กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ			
๑๕	นายสมพร คำชื่อ	ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ (พนักงานขับรถยนต์ ทะเบียน นจ.๒๘๙๑ นนทบุรี)		๐๘๑๒๖๗๕๒๖๐
๑๖	นายอดุลศักดิ์ วรฤกษ์กิจ	ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ (พนักงานขับรถยนต์ ทะเบียน ฮง.๕๙๓๕ กรุงเทพฯ)		๐๘๖๙๗๖๔๓๔๔
๑๗	นายวรวัชร วรรณกุล	ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ (พนักงานขับรถยนต์ ทะเบียน ฮง.๕๙๓๙ กรุงเทพฯ)		๐๖๑๘๙๖๕๕๕๑
๑๘	นายฤทธิธณ คันจันท์	ผู้ปฏิบัติงานกรมฯ (พนักงานขับรถยนต์ ทะเบียน นจ.๑๑๘๑ นนทบุรี)		๐๘๙๖๖๓๖๑๘๒

พร้อมลงนามที่ ๑๗/๑๒/๖๒ ๓ ๘ ๖๒๖๖

(นางสาวนลินี โหมาศวิน)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาระบบนวัตกรรมและคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักการทรงงาน ร.๙

พรุ่งนี้
38 คน
mm / em

หลักสูตร : "หลักการและแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

ศึกษาดูงาน ณ โครงการสวนพระองค์ สวนจิตรลดา

(นางสาวณิณี โหมาศวิน)

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและคุ้มครองจริยธรรม

ณ โครงการสวนพระองค์ สวนจิตรลดา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ				
๑๙	นายบุญโถม เทศเกิด	พนักงานธุรการ ส.๒ (ลูกจ้างประจำ)		๐๒๕๔๗๘๔๓๑
๒๐	นางสาวนันท์วัน เทศชูวงศ์	นักวิชาการพาณิชย์ (พนักงานราชการ)		๐๒๕๔๗๘๔๑๕
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม				
๒๑	นายกิตติวัฒน์ เจนพงศ์ปรกรณ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ		๐๖๒๕๙๗๔๘๓๘
๒๒	นางสาวพรรณทิพา จันทร์หอม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		๐๘๙๗๔๑๙๙๙๗
๒๓	นางวรธิดา บุญยโยธิน	พนักงานธุรการ ส.๔ ทน. (ลูกจ้างประจำ)		๐๙๕๗๒๑๙๗๒๗
สำนักสารสนเทศและการบริการการค้ำระหว่างประเทศ				
๒๔	นางสาวสุรีย์ จิตรศิริชล	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ		๐๘๙๗๐๔๗๓๓๙
๒๕	นางสาววิวรรธน์ ด่านกนกเพชร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		๐๘๙๕๒๗๗๓๓๖
๒๖	นายนุ่ม ไจรบ	นักจัดการทั่วไป (ด้านคอมพิวเตอร์) พนักงานราชการ		๐๘๙๑๔๕๒๖๕๒
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า				
๒๗	นางสาวอมริสสา เสาท้าว	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		๐๒๕๔๗๘๒๘๑
สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร				
๒๘	นางสาวสุจิตรา ปานจนะ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ		๐๒๕๐๗๗๕๓๔
๒๙	นางสาวกัททิรา ปัญญา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		๐๒๕๐๗๗๕๖๓
๓๐	นายพีระเดช วงษ์บำรุงเทวี	นักประชาสัมพันธ์ (พนักงานราชการ)		๐๒๕๐๗๗๕๓๒
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่				
๓๑	นางสาวอัจฉรา ไตรวงษ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ		๐๒๕๔๗๘๑๕๗
๓๒	นางสาววิชววรรณ ตั้งพงศ์ปราชญ์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ		๐๒๕๔๗๘๑๒๐
๓๓	นางสาวพิมพ์ลอมร สุรคุปต์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ		๐๒๕๔๗๘๑๑๑
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๑				
๓๔	นางพัฒนา ไวยทรัพย์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ		๐๒๕๐๗๘๒๐๓
๓๕	นางกานต์กุลยา อุดมมหันตีสุข	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ		๐๒๕๐๗๘๒๒๘
๓๖	นางสาวปิยะริดา กิตติวรกาล	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ		๐๒๕๐๗๘๑๖๙
๓๗	นางปิยนันท์ วนะภูติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		๐๒๕๐๗๘๒๒๕
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์				
๓๘	นายชีพพล โรจนเสน	รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ		๐๒๕๔๗๘๓๗๒
๓๙	นางสาวภาวิณี วันแฉะ	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ		๐๒๕๔๗๘๔๑๑
๔๐	นางสาวศิรินันท์ วัฒนวิทย์	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ		๐๒๕๔๗๘๔๐๑
๔๑	นางสาวเกสรดา ชนระบ	นักจัดการทั่วไป (พนักงานราชการ)		๐๒๕๔๗๘๓๘๙

แบบประเมินผล : โครงการพัฒนากระบวนการทัศน์และคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักการทรงงาน ร.9

หลักสูตร : “หลักการและแนวคิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 07.30 - 15.00 น.

ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ณ พิพิธภัณฑสถานและหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (พิพิธภัณฑสถานโกง)

สรุปจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

38 คน

มีผู้ตอบ

38 คน

คิดเป็น 100% ของผู้เข้าอบรม

ความคิดเห็นต่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	(5)		(4)		(3)		(2)		(1)		ค่าเฉลี่ย (Mean)	%
	มากที่สุด	%	มาก	%	ปานกลาง	%	น้อย	%	น้อยที่สุด	%		
ความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาการอบรม												
1) ก่อน เข้ารับการฝึกอบรม	0	0.00	3	7.89	17	44.74	15	39.47	3	7.89	2.53	50.53
2) หลัง เข้ารับการฝึกอบรม	19	50.00	17	44.74	2	5.26	0	0.00	0	0.00	4.45	88.95
3) ท่านคิดว่าเนื้อหาการอบรมเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของท่าน	19	50.00	15	39.47	4	10.53	0	0.00	0	0.00	4.39	87.89
4) ท่านคิดว่าวันและเวลาที่จัดอบรมมีความเหมาะสม	24	63.16	13	34.21	1	2.63	0	0.00	0	0.00	4.61	92.11
5) ท่านคิดว่าสถานที่ที่จัดอบรมมีความเหมาะสม	35	92.11	3	7.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.92	98.42
6) ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยรวม	32	84.21	5	13.16	1	2.63	0	0.00	0	0.00	4.82	96.32
7) ท่านได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ "เศรษฐกิจพอเพียง"	33	86.84	5	13.16	0	0.00	0	0.00	38	100.00	4.87	97.37
8) ท่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท ภารกิจ และการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และในชีวิตประจำวัน	28	73.68	10	26.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.74	94.74
9) ท่านได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพ พระราชดำริ พระราโชวาท พระราชกรณียกิจ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	34	89.47	4	10.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.89	97.89
10) ท่านได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีเกียรติ ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ	32	84.21	6	15.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.84	96.84
11) ท่านคิดว่าได้รับประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน	34	89.47	4	10.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.89	97.89
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร												
๑) ความรอบรู้ในเนื้อหา	32	84.21	6	15.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.84	96.84
๒) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา	33	86.84	5	13.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.87	97.37
๓) เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพียงใด	31	81.58	7	18.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.82	96.32
๔) เทคนิค/วิธีการอบรมที่ใช้ในการถ่ายทอดเหมาะสมเพียงใด	30	78.95	8	21.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4.79	95.79
รวม											4.62	

4. ท่านประสงค์ให้จัดการอบรมเรื่องใดโอกาสต่อไป

- ขอให้จัดอบรมศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑสถานศิลป์แผ่นดิน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการทำงาน

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาใช้ในองค์กรและชีวิตประจำวันและประสงค์ให้จัดโครงการอีกในโอกาสต่อไป